



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
เป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.  
เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ไปแล้ว โดยมีผู้สอบผ่านข้อเขียนจำนวน ๑๐๕ คน และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ประกอบกับสำนักงาน กสทช. ได้มีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว จึงขอชะลอการสอบสัมภาษณ์ออกไปก่อน นั้น

โดยที่ปัจจุบัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ผ่อนคลายมาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยสามารถทำการจัดประชุม สัมมนาต่างๆ ได้แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ในวันศุกร์ที่ ๑๙ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตำแหน่งประเภท  
ปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช.

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เวลา	ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม / วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง ลำดับ ๑ ถึง ๗ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น ลำดับ ๑ ถึง ๒๕
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น ลำดับ ๒๖ ถึง ๕๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เวลา	ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านบัญชี
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ด้านกฎหมาย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง ลำดับ ๑ ถึง ๑๑ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น ลำดับ ๑ ถึง ๙
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ด้านเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น ลำดับ ๑ ถึง ๑๖ ด้านบัญชี ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น ลำดับ ๑ ถึง ๑๒

หมายเหตุ

- ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แต่ละด้านมารายงานตัว ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.  
ก่อนกำหนดเวลาสอบสัมภาษณ์ ๓๐ นาที ทั้งนี้ กำหนดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แต่งกายสุภาพตามหลักสากล